






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. อัปเดตความรู้วัคซีนโควิด-สายพันธุ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) - นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อัปเดตความรู้วัคซีนโควิด 19 ระบุ วัคซีนรุ่นเดิมแม้อลดความเสี่ยงในการป่วยรุนแรงแต่ประสิทธิภาพเริ่มลดลง คาดว่าต่อไปการฉีดกระตุ้นน่าจะเป็นประเภทสายพันธุ์เดียว หรือ Monovalent vaccine โดย Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB น่าจะเป็นแคนดิเดตของสายพันธุ์ไวรัสที่ควรใช้ในการผลิตวัคซีนรุ่นใหม่เพื่อนำมาใช้ นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าการใช้วัคซีนเพื่อฉีดสร้างภูมิคุ้มกันในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน อาจใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็กอายุน้อยกว่า 4-5 ปี เป็นต้น - ในยุคที่โอมิครอนระบาด มีแนวโน้มการคงค้างของไวรัสในร่างกายยาวนานกว่าสายพันธุ์เดลต้า มีผลการศึกษาผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองและระบบประสาท หากเกิดการติดเชื้อโควิด จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีโรคทางสมองและระบบประสาท 2 เท่า ย้ำว่าโควิด 19 ไม่ใช่หวัดธรรมดาและไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ อัตราการกลายพันธุ์เร็วกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2-2.5 เท่า จึงเกิดระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คนที่มีโรคประจำตัวจึงต้องระมัดระวัง ไม่ติดเชื้อหรือไม่ติดซ้ำย่ำแย่ที่สุด</p> <p>2. โควิดระบาดในโรงเรียน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) - นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า ช่วงเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ดังนั้น จึงอยากสื่อสารไปยัง ผอ.สพท. และผู้บริหารร.ทั่วประเทศ ให้วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้ประสาน สสจ.ในพื้นที่ หามาตรการควบคุมและแก้ไขต่อไป</p> <p>3. วัคซีนโควิดฝีมือคนไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight) - นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองปลัดฯ กมธ.สธ. วุฒิสภา โพสต์อัปเดตความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบเชื้อตายที่ผลิตและพัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม ล่าสุดอยู่ในขั้นรอผลการทดลองในมนุษย์เฟสสาม คาดสามารถยื่นขอจดทะเบียนจาก อย. ได้ ส.ค. 2566 และ ๓.ค. 2566 จะสามารถได้รับการขึ้นทะเบียน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 - ย้ำเตือนข้อมูลองค์ความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับมือป้องกันไวรัสโควิด 19 ไม่ควรหลงเชื่อคำลวงว่าอาหารเสริมสมุนไพร หรือแม้แต่ Andrographolide ที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 ได้ เพราะปัจจุบันไม่มีงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์ตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน รับประทานให้ครบตามกำหนด และรีบแยกตัวเพื่อไปตรวจรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์</p>	
 กัญชา/กระท่อม	
<p>เด็ก ม.2 ดื่มน้ำใบกระท่อมอาเจียนเป็นเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs) - ผู้ปกครองนำลูกชายม.2 ส่ง รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หลังอาเจียนเป็นเลือด ต้องพักรักษาที่รพ. โดยแพทย์ได้นำน้ำเกลือก่อนจะล้างสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งแม่เห็นลูกกินน้ำใบกระท่อม จึงลงโทษไปแต่ยังแอบกินเรื่อยๆ หลังจากกินมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระยะหนึ่ง เริ่มเห็นความผิดปกติมีอาการสั่น เป็นคนที่เรียนเก่งเรียนไวก็เริ่มเรียนช้า ทั้งนี้ แพทย์รพ.ด่านขุนทด เผยว่า รายนี้ถือเป็นรายที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาจากผลข้างเคียงของการดื่มน้ำใบกระท่อม</p> <p>- นพ.จักรวาล เผือกคง ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวถึง อาการข้างเคียงหลังการใช้ใบกระท่อม อาจจะมีอาการ มีน งง เมา และเวียนหัว หากใช้ในปริมาณมากจะเกิดอาการเมา และหากใช้มากเกินไปจะมีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว ความดันลดลง หน้ามืด ซึ่งหากมีอาการแบบนี้ให้หยุดใช้ทันที แล้วดื่มน้ำเปล่าตามมาก ๆ และดื่มน้ำหวานเสริมเข้าไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><u>แต่งตั้งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง คือ นพ.นิติ เตหานุรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ สป.สธ. ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค</p>	
<p><u>แผนควบคุมโรคแรงงาน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, mcot, thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ 26 หน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นกรอบ ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านป้องกันควบคุมโรค และมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ทั้งนี้ หากรัฐบาลชุดใหม่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องมีการวางแผนรัดกุมมากขึ้นเพื่อรองรับจำนวน แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><u>วันงดสูบบุหรี่โลก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Thailandplus, taekpradenews, lokwannee, thaibizvision, hfocus, thailandtimes, wellnesstimesnews, goaheadnews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 และมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2023 ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย” เพื่อป้องกันเยาวชนและประชาชนจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, thereporters, thansettakij, The Journalist Club)</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย การสูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน เสี่ยงโรคมะเร็งช่องปาก ขนลด ละเลิกบุหรี่ทุกชนิด เพื่อตนเองและคนในครอบครัว เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ</p>	
<p><u>อก.พัฒนายาเลิกบุหรี่</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ประชาชาติ, mono29, thebangkokinsight, brightttv, isranews, fm91bkk, ch7, hfocus, pptv, workpointtoday, newtv)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อก.ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ดไซทีซิน จีพีโอ (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกในประเทศไทย ผลการวิจัยมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย.ประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาล เท่านั้น ทั้งนี้ หากเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดไซทีซิน จีพีโอ มาใช้ในการรักษาแทนยาเม็ด Varenicline จะทำให้ประหยัดงบประมาณ ค่ายาต่อคอร์ส และลดระยะเวลาในการรักษาได้ 3-4 เท่า รวมทั้งลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี คาดจะเริ่มผลิตจำหน่ายในเดือน มกราคม 2567</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาสรรพคุณเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- อย. เตือนระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ชูว์) เลขสารบบอาหาร 74-1-12262-5-0057 พบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิก โดยผู้ประกอบการ 30/1/2566 เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินการสั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว</p>	
<p>สงฆ์ไทยใส่ใจเลิกบุหรีเพื่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.FM91, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, sondhitalk, prd)</p> <p>- นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ เผย คลินิกเลิกบุหรี รพ.สงฆ์ ได้รณรงค์การลด ละ เลิกบุหรีในพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมกรสูบบุหรี ด้วยการถวายนิโคตินทดแทนที่ได้รับจากการสูบบุหรี ในรูปของหมากฝรั่ง ยาอม บ้วนปากซึ่งช่วยให้ความต้องการนิโคตินของร่างกายค่อยๆ ลดน้อยลง จนกระทั่งสามารถเลิกบุหรีได้ในที่สุด</p>	
<p>ผลลวงปัสสาวะในอาหารเสริม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, คมชัดลึก, amarintv)</p> <p>- ทพ.จิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รอง นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เผย ผลตรวจร่างกาย นร.หญิง วัย 19 ปี อาจมีโอกาสเป็นผลลวง ทาง รพ.นางรอง ได้นัดให้เด็กมาตรวจซ้ำภายใน 3 วัน แต่เกิดเป็นข่าวเสียก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนว่าผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบสารเมทแอมเฟตามีนหรือไม่</p>	
<p>ดับเบิลเช็กก่อนจ่ายยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวถึงกรณี รพ.จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยผิดพลาดหลายเคสว่า ปกติจะมีกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจน ต้องมีการดับเบิลเช็ก ซ้ำกันอย่างน้อย 2 คน ก่อนจ่ายยาให้ผู้ป่วย ส่วนที่มีข้อผิดพลาดในการจ่ายยาที่เกิดขึ้น อาจมีการข้ามขั้นตอน รพ.บางแห่งอาจขาดกำลังคน และระยะเวลาเร่งรัดเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรอคอยนานเกิน 30 นาทีจริงๆ หลักการต้องอธิบายการใช้ยากับผู้ป่วย แต่การรับยาต่อเนื่อง อาจเช็กแค่ซองยาว่าถูกต้อง ทั้งนี้ต้องมีหลักการแยกส่วนระหว่างยาภายนอกกับยาภายใน ขณะนี้ สปสช.ตั้งคณะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายหารือเกี่ยวกับคู่มือการดูแลการเบื้องต้นให้ถูกต้องเหมาะสม</p>	
<p>เตือนกินอาหารปรุงสุก-ล้างผักผลไม้ให้สะอาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจไม่ไข้หมอบ่น-aggressivenotdoctor แชร์โพสต์ของ รพ.ดอนสัก ระบุ ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ อายุ 27 ปี อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 5 ครั้งก่อนมา รพ. แพทย์ให้แอดมิท ขณะรักษาอาเจียน 2 ครั้ง มีพยาธิไส้เดือนปนออกมา 2 ตัว สอบประวัติพบทานอาหารปรุงสุกและผักสด คาดมีไข้พยาธิไส้เดือนปนอยู่ในผักและผลไม้ จึงขอเตือน ปชช. ปรุงอาหารให้สุกทุกชนิดก่อนรับประทาน ส่วนผักสด ผลไม้ควรล้างให้สะอาดหลาย ๆ รอบ</p>	
<p>คืบหน้าฟ้องหมอสุภัทร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจดีแม่ แฉแหวก โพสต์ว่า มีการสั่งฟ้อง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งตัวให้อัยการและศาลดำเนินคดี วันที่ 2 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. พร้อมข้อความ “เป็นไปตามกรรม...ชมรมแพทย์สัมพันธ์”</p>	
<p>ลบโพสต์ปิดรับเคสฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Dr.dark โพสต์ว่า จากที่ รพ.เกษตรสมบูรณ์ปิดรับเคสไม่ฉุกเฉินนอกเวลา ล่าสุดมีการลบโพสต์ไปแล้ว มีผู้มาแสดงความเห็นว่า ไม่มี รพ. ไหนทำได้อยู่แล้ว คนไทยสะดวกแบบนี้ ถ้าไปรับการรักษาแล้วรอนานหรือไม่ได้รับบริการ ก็จะมีโพสต์ตำราเรียน ด่าทอเจ้าหน้าที่</p>	